



ข่าวกระทรวงการค้าคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการค้าคลัง โทร.2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 13/2545

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2545

พิธีลงนามจัดตั้งกองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส (Thai Opportunity Fund)

กบข.-ตลาดหลักทรัพย์-ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามจัดตั้งกองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส (Thai Opportunity Fund) มูลค่า 8,096 ล้านบาท เน้นลงทุนในบริษัททั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีแนวโน้มการเติบโตดี โดยมี บลจ. กรุงไทยเป็นผู้จัดการกองทุน มุ่งใช้โอกาสแนวโน้มเศรษฐกิจที่เริ่มพลิกฟื้น

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2544 ได้มีพิธีลงนามจัดตั้งกองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส (Thai Opportunity Fund) มูลค่า 8,096 ล้านบาท ซึ่งเป็นกองทุนที่สถาบันต่างๆ ที่มีความสนใจเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพดีร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยสถาบันหลักประกอบด้วย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 2,500 ล้านบาท, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2,000-2,500 ล้านบาท, ธนาคารกรุงไทย 2,500 ล้านบาท และสถาบันอื่นๆ

“ช่วงนี้ถือว่ามีโอกาสในการลงทุนเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มมีกำไรและมีสถานะที่แข็งแกร่งขึ้น โดยในไตรมาส 3 ของปี 2544 บริษัทจดทะเบียนที่ไม่รวมกลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มบริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ มีกำไรรวมทั้งสิ้น 26,571 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิประมาณ 20,000 ล้านบาท ในไตรมาสแรกของปี 2544 นอกจากนี้บริษัททั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการเร่งปรับโครงสร้างหนี้และโครงสร้างกิจการ ซึ่งบริษัทเหล่านี้มีความต้องการเงินทุนในการขยายธุรกิจ กองทุนนี้จึงถือว่าจะจัดตั้งขึ้นในสภาวะการณ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่ธุรกิจมีความต้องการเงินทุน ประกอบกับโอกาสในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น” ดร.สมคิดกล่าว

ดร. อุดม สาวนายน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าคลัง ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส เป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใน 3 ปีแรก นับตั้งแต่เรียกเงินลงทุนครั้งแรก แต่สามารถเพิ่มทุนหรือลดทุนได้ (Specific Flexible Open-end Fund) โดยมีระยะเวลาการลงทุน 5-7 ปี ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) กรุงไทยเป็นผู้จัดการกองทุนและเป็นนายทะเบียน ส่วนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

และผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน โดยมี กบข. เป็นที่ปรึกษากองทุน เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนหรือสถานะการลงทุนโดยรวม รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน นอกจากนี้ยังจัดหาช่องทางการลงทุนและแหล่งลงทุนเสนอต่อบริษัทจัดการเพื่อพิจารณาการลงทุน

ทั้งนี้กองทุนมีนโยบายที่จะเน้นการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารแห่งทุน ประกอบด้วย หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลักทรัพย์ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะนำเข้าจดทะเบียนใหม่ (IPO) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตที่ดี หลักทรัพย์ของสถาบันที่มีการปรับโครงสร้างหนี้เรียบร้อยแล้วและมีศักยภาพที่จะขยายตัวในอนาคต ตลอดจนหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
